



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า 24

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



แม้จะไม่สมบูรณ์แบบเซ่นโรงเรียนในเมือง

วันหนึ่ง ณ โรงเรียนบ้านนาดอกสาขานาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เสียงอ่านหนังสือเรื่องคุณพ่อแรงแรงฟัน ที่นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านให้เพื่อนๆ และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำโดย ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฟัง เป็นน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความสุขที่ได้แบ่งปันเรื่องราวในหนังสือให้ทุกคนที่อยู่ในห้องสมุดห้องใหม่ ด้วยฝีมือของ ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักหอสมุดกลาง มศว และทีมงาน ทุกคน ซึ่งจัดมอบ "ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ" ให้ทางโรงเรียนบ้านนาดอก

นายอดุลย์ จิณะชิต ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาดอก เล่าว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนในระดับอนุบาล-ประถม ศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน พวกเขาอยู่ห่างไกลความเจริญ สิ่งที่ต้องการมากคือกำลังใจ การที่มีกลุ่มคน เข้ามามาที่โรงเรียน เด็กๆ สดชื่น ดีใจ คนในชุมชนเองก็รู้สึกดีใจ

จากสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขารายรอบ การเดินทางไม่ค่อยสะดวก อีกทั้งครูทุกคนต้องทำหน้าที่เป็นนักพัฒนาโรงเรียนควบคู่ไปกับการเรียนการสอน งานของครูในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญจึงเป็นงานหนักและต้องอาศัยความอดทน โรงเรียนบ้านนาดอกเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนในหลายเรื่อง โดยเฉพาะน้ำสะอาด เด็กๆ และชาวบ้านส่วนใหญ่บริโภคน้ำจากน้ำตกซึ่งไม่สะอาด เนื่องจากต้นน้ำมีผู้คนอาศัยอยู่และใช้ต้นน้ำทิ้งการอุปโภคบริโภค และการเกษตรทาง มศว จึงติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้ทางโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆ และชาวบ้านมีน้ำสะอาดดื่ม

เห็นเด็กหญิงนริน ใจปอง หรือ "น้องต่าย" เดินไปไหนก็ถือแก้วน้ำพลาสติกสีชมพูตลอดเวลา ทำให้ยิ่งเห็นความสำคัญของน้ำดื่ม น้องต่ายเป็นเด็กหญิงตัวเล็ก ไม่ค่อยยิ้ม หน้าตาเฉยๆ เมื่อพี่ๆ เข้าไปชวนพูดคุยซักถามว่าน้องต่ายชอบมาโรงเรียนหรือไม่ หนูน้อยวัย 5 ขวบซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นเด็กเล็ก ค่อยๆ พูดซ้ำๆ ตอบว่าชอบมาโรงเรียน มาเรียนหนังสือ ตอนนี่ครูสอน ก ไก่-ฮ นกสูท เวลามาโรงเรียนต้อง เดินมาจากบ้าน เดินมาโรงเรียนทุกวัน ไม่เคยหยุดเรียน ที่โรงเรียนมีเพื่อน มีครู และตอนนี้ก็มีห้องสมุด ชอบห้องสมุดมาก



เด็กชายบรรหาร ใจปึง นักเรียนชั้นป.6 ยิ้มอย่างเป็นมิตร ก่อนจะบอกว่ารักและชอบโรงเรียนมาก จะเดินจากบ้านมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าทุกวัน ชอบเรียนวิชาภาษาไทย ชอบเสียงสระ แต่ตัวเองยังมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกลความเจริญ การเรียนการสอนจึงต้องใช้สื่อการเรียนทางไกล เป็นรายการทางการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนผ่านโทรทัศน์

"ผมชอบห้องสมุดมาก แม้ว่าหนังสือบางเล่มผมจะยังอ่านไม่ออกและต้องใช้เวลาในการอ่าน ห้องสมุดที่ครูจาก มศว มาจัดให้พวกเรานั้นมันสวยมาก ผมและเพื่อนๆ มีความสุขและสนุกที่ได้เข้ามาในห้องสมุดแห่งนี้" บรรหารเล่าให้ฟัง

ส่วน เด็กชายไพวัลย์ ชั้นป.6 แม้จะพออ่านหนังสือได้บ้างแต่ก็ถือว่ายังอ่านได้น้อย เล่าว่า ชอบมาโรงเรียน ที่โรงเรียนมีกิจกรรมและความสนุกมากมาย ยิ่งครูจาก มศว มาจัดห้องสมุด มีหนังสือสนุกๆ เพิ่มมากขึ้น แม้จะอ่านหนังสือไม่คล่อง การได้เปิดหนังสือดูรูปภาพและอ่านคำที่พอจะอ่านได้ก็ถือว่ามีความสุขมากแล้ว

แม้โรงเรียนแห่งนี้จะมีนักเรียนเพียง 55 คน แต่เด็กทุกคนต่างมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน ที่นี้บ่มเพาะประสบการณ์ดีๆ ให้พวกเขา แม้ว่าโรงเรียนจะยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนอีกมาก แต่ครูและเด็กก็ไม่ได้หมดกำลังใจ

สายตาทุกคู่บ่งบอกว่าโรงเรียนบ้านนาดอกแห่งนี้เหมือนบ้านที่พวกเขา พบความสุข ความรัก และความหวังมากมาย

